

อย่า สอบครูผู้ช่วย สพฐ.ไม่มีใครช่วยให้บรรจุได้ อย่าหลงเชื่อ จะเสียเงินฟรี

นำเสนอเมื่อ : 31 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
กล่าวถึงการจับสลากแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสพฐ. ว่า การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีเขตพื้นที่ฯ เปิดสอบทั้งหมด 204 เขต
กับอีก 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) โดยมีอัตราว่างที่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้จำนวน 7,813 อัตรา ใน 63
กลุ่มวิชา ทั้งนี้ขอเตือนผู้สนใจสมัครสอบ ให้ตั้งใจทบทวนเนื้อหาที่เรียน
อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถบรรจุแต่งตั้งได้
เพราะนอกจากจะเสียเงินไปโดยไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังทำให้เสียสิทธิรวมถึงผิดกฎหมาย เพราะการสอบครั้งนี้
ทางเขตพื้นที่ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ และออกข้อสอบ โดยประสานกับมหาวิทยาลัยในท้องที่ เพื่อดำเนินการ
โดยข้อสอบจะส่งถึงสนามสอบในวันสอบจริงรวมถึงจะมีการตั้งกรรมการในทางลับเพื่อตรวจสอบ
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต ทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่ฯ โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า
มีกระบวนการทุจริตเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจับสลากครูผู้ช่วยทั่วไปตาม วุ14 เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกรกฎาคม
จะเปิดรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16) ซึ่งมีตำแหน่งว่างที่จะสามารถบรรจุแต่งตั้งได้อีกกว่า
4,000 อัตรา

สำหรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ดังนี้ รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม-วันที่ 6 มิถุนายน 2566
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและ ข
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน, สอบขอเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิถุนายน, ภาค
ข วันที่ 25 มิถุนายน, ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม สอบภาค ค
ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการเรียนการสอน
ตามวันและเวลาที่อ.ก.ศ.เขตพื้นที่ฯ หรืออ.ก.ศ.สสศ.กำหนด ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 31 พฤษภาคม 2566](#)